



วันที่ 27 เม.ย. 57 เวลา 11.00 น.

พันตำรวจโท ลูติพิงศ์ เจนกิจเจริญชัย ผู้บังคับกองร้อย ตชด. 334 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีการลักลอบนำยาบ้าเข้าในประเทศ และจะส่งนายทุนที่มาารรับในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชา พลตำรวจตรีราเชนทร์

ตุงคะตะชะ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และพันตำรวจเอก ปรีชา

วังปรีชา

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน33 เพื่อขอทำการเข้าดำเนินการ ในการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ประเทศไทย ชุดปฏิบัติการร่วม โดยการนำของ ร.ต.ท.โยฮัน

เจริญเมืองมูล

รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 334

และชุด อาสาสมัครรักษาดินแดนแม่เมาะ พร้อมทั้งฝ่ายการข่าวทหารกองกำลังผาเมือง เข้าร่วมในการตั้งด่านในพื้นที่ ถนนแนวป่าบ้านป่าโหล-บ้านหมอกเปา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นถนนคนเดินพอให้รถจักรยานยนต์ผ่านได้ ในเวลาประมาณ 24.00 น.

ได้มีชายและหญิงพร้อมลูกอ่อน และเด็กอายุ 5 ขวบ อีกหนึ่งคน ขับจักรยานยนต์สีดำไม่ติดป้ายทะเบียน

ขับมาตามทางพอมมาถึงจุดสกัดกั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เรียกให้หยุด เพื่อขอทำการตรวจค้นยาเสพติดและกลุ่มต่างดาว ที่มักลักลอบเข้ามาในพื้นที่ ชายขับรถจักรยานยนต์ พอเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ได้หยุดรถ และกระโดดหนีลงข้างทาง ซึ่งเป็นเชิงเขาหนีไปได้เหลือแต่ผู้หญิงกับเด็กอีกสองคนเท่านั้น

ทางเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตาม แต่เป็นเวลาที่ดีแล้วเป็นพื้นที่ อันตรายจึงไม่สามารถติดตามได้

จากนั้นได้ทำการตรวจค้นตัวนาง ดีเซ

ไม่มีนามสกุล

เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ

เมืองผาแพ ประเทศเมียนมา

พบกระเป๋าสะพายหนังสีดำข้างในซุกซ่อนยาบ้าจำนวน ทั้งหมดประมาณ 11

400

เม็ด เป็นห่อที่มีตราโลโก้

555 สีแดง บนห่อกระดาษไขสีเหลือง ภายในบรรจุเป็นซองพลาสติกสีเขียวน้ำเงินมีสีดำกลางสีขาวสามเส้น ในซองมียาบ้า

WY

จากการสืบทราบว่ายานี้เป็นกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าของ นายยะสี

คาอู

ซึ่งอาศัยในหมู่บ้านนามะอื่น หมู่ที่ 12

ตำบลแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งตัวตนนั้นไม่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเพราะยังหลบการจับกุมของตำรวจ แต่จะเข้าออกประเทศไทยและประเทศพม่า ในช่องทางเดินเท้าที่ปลอดเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดเด็ก และหญิงดังกล่าวมา เพื่อสอบสวนและขยายผลไปทางหมู่บ้านที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหาแต่ไม่พบอะไร
พร้อมกับได้เรียกผู้นำหมู่บ้านนามะอื่นให้ญาตินำเด็กทั้งสองคนกลับไปดูแลเพราะไม่เกี่ยวกับคดี
ช่วงเช้าก็ได้มีผู้นำหมู่บ้านและญาติของเด็กมารับเด็กไปทำการดูแลแล้ว ส่วนตัว นาง ตีเซ
ไม่มีนามสกุล นั้นได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการดำเนินคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ต่อไปแล้ว